

Số: /BC-CCTHA

Hón Quản, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023**  
**và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Thực hiện Chương trình báo cáo công tác thi hành án dân sự tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Hón Quản năm 2023. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hón Quản báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2023:**

**1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:**

Thực hiện quyết định giao chỉ tiêu năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước. Ngay từ đầu năm Chi cục đã xác định nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai, quán triệt công tác đến toàn cán bộ, công chức đơn vị nghiêm túc thực hiện.

**2. Kết quả thi hành án về việc và tiền năm 2023:**

**Thi hành án về việc:**

Tổng số án đã thụ lý năm 2023 là 1.566 việc. (Trong đó án cũ năm 2022 chuyển sang là 789 việc và án thụ lý mới năm 2023 là 777 việc). Án đã ủy thác 18 việc và án thu hồi 02 việc nên số việc còn phải thi hành là 1.546 việc, trong đó án có điều kiện thi hành là 1.285 việc, án hoãn 26 việc, án tạm đình chỉ 02 việc, án chưa có điều kiện thi hành là 233 việc. Trong năm 2023 đã thi hành xong 629 việc và đình chỉ 57 việc, đạt tỷ lệ **53,39%/82,6%** về việc. Số án tiếp tục thi hành chuyển sang năm 2024 là **860** việc (trong đó án đang thi hành dở dang 599 việc, án hoãn 26 việc, án tạm đình chỉ 02 việc, án chưa có điều kiện thi hành 233 việc).

**Thi hành án về tiền:**

Tổng số tiền đã thụ lý năm 2023 là **113 tỷ 088 triệu 127 nghìn đồng**. (Trong đó số cũ năm 2022 chuyển sang là 50 tỷ 536 triệu 887 nghìn đồng và số thụ lý mới năm 2023 là 62 tỷ 551 triệu 240 nghìn đồng). Đã ủy thác 1 tỷ 124 triệu 744 nghìn đồng và thu hồi 20 triệu 200 nghìn đồng nên số tiền còn phải thi hành là 111 tỷ 943 triệu 183 nghìn đồng, trong đó số tiền có điều kiện thi hành là 71 tỷ 185 triệu 123 nghìn đồng, số tiền hoãn là 12 tỷ 991 triệu 516 nghìn đồng, số tiền tạm đình chỉ là 8 tỷ 116 triệu đồng, số tiền chưa có điều kiện thi hành là 19 tỷ 650 triệu 544 nghìn đồng. Trong năm 2023 đã thi hành xong 15 tỷ 758 triệu 480 nghìn đồng và đình chỉ 23 tỷ 562 triệu 718 nghìn đồng, đạt tỷ lệ **55,24%/46,6%** về tiền. Số tiền tiếp tục thi hành chuyển sang năm 2024 là 72 tỷ 621 triệu 985 nghìn đồng (trong đó số tiền đang thi hành dở dang 31 tỷ 863 triệu 925 nghìn đồng, tiền hoãn

thi hành 12 tỷ 991 triệu 516 nghìn đồng, tạm đình chỉ thi hành 8 tỷ 116 triệu đồng, chưa có điều kiện thi hành 19 tỷ 650 triệu 544 nghìn đồng).

## **II. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC:**

### **1. Công tác tổ chức, đào tạo cán bộ:**

Đơn vị hiện có 8 biên chế và 4 hợp đồng. Trong 8 biên chế gồm có 3 Chấp hành viên, 2 Thư ký, 1 Thẩm tra viên, 1 Kế toán, 1 Văn thư - kho quỹ. Trong 4 hợp đồng gồm có 1 Lái xe, 2 Bảo vệ và 1 Tạp vụ.

### **2. Công tác quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất:**

Đơn vị luôn thực hiện đúng quy định về công tác quản lý tài chính ngân sách và việc quản lý tài sản công được đảm bảo. Việc giải quyết, xử lý các tang tài vật được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục thi hành án.

### **3. Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự:**

Trong năm 2023 việc phối hợp của các cơ quan ban ngành và UBND các xã tạo sự thuận lợi trong các mặt công tác cho Chi cục thi hành án, như là việc tổ chức xác minh, đo đạc xác định tài sản quyền sử dụng đất và tổ chức cưỡng chế thi hành án kê biên, giao tài sản, bán đấu giá tài sản thi hành án.

### **4. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:**

Trong năm 2023 Chi cục đã tiếp 1.015 lượt công dân và tổ chức đến liên hệ công việc có liên quan và yêu cầu giải quyết việc thi hành án. Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 09 đơn. Kết quả giải quyết: 08 đơn đương sự rút đơn đã giải quyết xong, 01 đơn đang giải quyết. 01 đơn tố cáo, kết quả: đương sự rút đơn đã giải quyết xong.

## **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:**

Thời gian qua, tập thể công chức, người lao động Chi cục thi hành án dân sự huyện Hớn Quản đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả nhất định. Mặc dù tỷ lệ về việc chưa đạt chỉ tiêu Cục thi hành án giao nhưng tỷ lệ giải quyết về tiền đã vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Chi cục đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

### **\* Về thuận lợi:**

+ Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo ngành cấp trên và Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, các cơ quan ban ngành huyện cùng sự cố gắng phấn đấu trong các mặt công tác của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nên quá trình công tác đã gặp được nhiều thuận lợi trong công tác năm 2023.

+ Trong công tác phối kết hợp của các cơ quan Công an – Tòa án- Viện Kiểm sát và các cơ quan ban ngành đã thể hiện sự nhịp nhàng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc như là việc kiểm sát thi hành án, xác định và sửa đổi, bổ sung các bản án và cung cấp thông tin, xác định tài sản quyền sử dụng đất, tham gia giải

quyết, xác minh, tổ chức cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá và giao tài sản thi hành án nên kết quả thi hành án năm 2023 của Chi cục đạt được những kết quả trong công tác tổ chức thi hành án.

**\* Về khó khăn:**

- Trong thời gian những năm gần đây tình hình công tác tổ chức cơ quan gặp nhiều khó khăn trong biên chế và số lượng Chấp hành viên nên chưa đảm bảo kịp thời giải quyết xử lý khối lượng án tăng qua hàng năm của cơ quan đơn vị. Mặt khác việc điều động luân chuyển liên tục Chấp hành viên là cấp Phó còn hạn chế trong các mặt công tác nên chưa đảm bảo việc tham mưu và giải quyết việc thi hành án trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan do đó dẫn đến tình trạng cơ quan có nhiều ách tắc và chậm tiến độ trong việc tổ chức thi hành án làm cho kết quả thi hành án đạt chưa cao.

**\* Nguyên nhân:**

- Nguyên nhân khách quan: Những năm gần đây các vụ việc thi hành án ngày càng khó khăn và phức tạp, nhất là ảnh hưởng giá cả của thị trường bất động sản. Đương sự có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành án, cố tình kéo dài thời gian, Chấp hành viên phải áp dụng các biện pháp xử lý tài sản nên làm ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án. Một số đương sự cố tình khiếu nại, tố cáo trong khi đã được hướng dẫn, giải thích nhiều lần, gửi đơn đến nhiều cơ quan khác nhau, làm tăng lượng công việc phải giải quyết cho cơ quan thi hành án....

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Về tuân thủ quy định: Trong thời gian những tháng đầu năm tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của các Chấp hành viên trong việc tổ chức Thi hành án chưa tập trung cao độ vào trọng tâm công tác tổ chức thi hành án, vẫn còn biểu hiện và thái độ chần chừ không kiên quyết xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành án để có kết quả tỷ lệ cao theo mức tương xứng với số lượng án đang tổ chức thi hành, tâm lý chạy nước rút cuối năm nên kết quả đạt thấp. Ý thức chấp hành của các Chấp hành viên chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm cao việc tuân thủ trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ khi Thủ trưởng phân công, chỉ đạo hoặc khi Thủ trưởng có yêu cầu kiểm tra nhưng Chấp hành viên vẫn còn biểu hiện trì hoãn chậm thực hiện nên các loại án đang thi hành không được tổ chức giải quyết xác minh phân loại án một cách kịp thời dẫn đến ảnh hưởng kết quả thi hành án đạt thấp.

+ Về tổ chức tác nghiệp thi hành án: Chấp hành viên chưa khẩn trương và kiên quyết triệt để xử lý trong công tác xác minh phân loại án để xác định các loại án có điều kiện, án chưa có điều kiện nên số lượng loại án chủ động có điều kiện chưa được xử lý kịp thời để có kết quả. Và loại án theo đơn chưa có điều kiện thi hành chưa được xác minh để xác định án có điều kiện, án chưa có điều kiện nên lượng án chưa có điều kiện chiếm phần nhiều trong án có điều kiện dẫn đến không xác định được loại án để có biện pháp xử lý thi hành. Quá trình tác nghiệp Chấp hành viên chưa vận dụng hết khả năng trong việc động viên, thuyết phục, giải thích đương sự tự nguyện thi hành án, khi đương sự không tự nguyện thi hành án thì các Chấp hành viên không tổ chức cưỡng chế các trường hợp có điều kiện thi hành án. Các loại án có điều kiện thi hành đương sự không tự nguyện thi hành án các Chấp hành viên không đưa ra tổ chức thi hành xử lý, cưỡng chế thi hành án và có một số

Chấp hành viên không báo cáo, không trình hồ sơ xin ý kiến chỉ đạo để đến khi Thủ trưởng kiểm tra đưa ra hướng chỉ đạo xử lý thì thời gian chậm kéo dài việc thi hành án nên dẫn đến gây khó khăn cho việc chỉ đạo tổ chức thi hành án do đó tỷ lệ án đạt thấp.

#### **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Với những hạn chế, khó khăn tồn tại trong năm 2023, Chi cục thi hành án đưa ra một số các giải pháp để thực hiện công tác năm 2024 như sau:

- Tăng cường công tác điều hành, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra của Thủ trưởng một cách thường xuyên, kiên quyết, quyết liệt, kịp thời hơn nữa đến các Chấp hành viên và công chức Chi cục Thi hành án trong việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả thi hành án theo tỷ lệ kế hoạch của năm 2024.

- Các Chấp hành viên phải xác định phân loại từng loại án để tiến hành giải quyết, xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và án chưa có điều kiện thi hành làm cơ sở xử lý án theo các loại án cho từng vụ việc.

- Các Chấp hành viên phải tăng cường công tác tổ chức thi hành án một cách quyết liệt để đảm bảo kịp thời hồ sơ thủ tục giải quyết, xác minh tổ chức thi hành án các án chủ động và án theo đơn có điều kiện thi hành: Giải quyết cho các đương sự thỏa thuận thi hành án nếu xong đình chỉ, động viên, giải thích thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, nếu đương sự không tự nguyện thì Chấp hành viên tiến hành tổ chức cưỡng chế thi hành án theo quy định. Nếu án nào chưa có điều kiện thì phân loại và theo dõi riêng để có kết quả trong việc giải quyết.

- Trường hợp có những vụ án khó khăn, phức tạp, vướng mắc về thủ tục quy định xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước để chỉ đạo hướng giải quyết xử lý, nếu có khó khăn vướng mắc ở địa phương báo cáo Huyện ủy; Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để việc khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động cơ quan đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản kính báo cáo đến Hội đồng nhân dân huyện Hớn Quản./.

**Nơi nhận:**

- HĐND hHớn Quản;
- Lưu VT-CCT

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Đỗ Ngọc Đăng**